



BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BẾN TRE
THÔNG TIN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO

Số 5-2024



KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
(07/5/1954 - 07/5/2024)



MỘT SỐ CHỦ TRƯỞNG, CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: (1) Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được giao vốn chủ động triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai các dự án mới trong tháng 6/2024, để tập trung giải ngân vốn đầu tư trong quý III/2024. Kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; (2) Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách để bố trí vốn cho các công trình, dự án. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các dự án, công trình còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; (3) Phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (có đường điện đi qua), các sở, ngành đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt giá đất và phê duyệt phương án bồi thường cho các công trình đường điện để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư phát triển Khu Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri;

nghiên cứu phân bổ vốn bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri quan tâm phối hợp Công an tỉnh nắm tình hình, không để phát sinh sự việc phức tạp gây mất an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng và khẩn trương thực hiện dứt điểm việc giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật; có kế hoạch triển khai đồng bộ các dự án thành phần nhằm tận dụng tối đa đất dôi dư từ dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa để thực hiện các công trình, dự án khác bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Thường trực Tỉnh ủy giao: (1) Tiểu ban Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Tiểu ban 6) tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình; (2) Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đã thực hiện tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng chưa chuyển biến.

Đối với tình hình hạn mặn trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao: (1) Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp phòng, chống hạn mặn, cung cấp nước sạch phục vụ

NGUYỄN ÁI QUỐC - TỪ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH THÀNH MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN QUỐC TẾ

ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý Luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh

Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, ý chí bất khuất, bản lĩnh trí tuệ vượt thời đại và lối tư duy độc lập, sáng tạo cùng với những thất bại của các xu hướng cứu nước lúc bấy giờ chính là động lực trực tiếp để Bác ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, hình thành cho mình nhãn quan chính trị vượt thời đại, vượt qua tầm nhìn của các nhà yêu nước cùng thời những năm đầu thế kỷ XX.

Đi nhiều nơi, làm nhiều việc, tiếp xúc nhiều đối tượng đã giúp Bác tổng kết thực tiễn hình thành, phát triển nhãn quan chính trị vượt thời đại của Người. Đặc biệt, khi tiếp cận đến tư tưởng V.I.Lênin với tư cách là kim chỉ nam cho hoạt động nhận thức và hành động cải tạo hiện thực, một bước ngoặt lịch sử đánh dấu sự

chuyển biến về lập trường, tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

1. Nguyễn Ái Quốc từ lúc đầu nhờ được học tập truyền thống cách mạng oanh liệt của dân tộc và rèn luyện trong thực tế đấu tranh anh dũng của công nhân và của Đảng Cộng sản Pháp đã chuyển từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang lập trường cộng sản

Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tôi làm thuê ở Pari, khi thì làm cho một cửa hàng phóng đại ảnh, khi thì “vẽ đồ cổ mỹ nghệ Trung Hoa” (do một xưởng của người Pháp làm ra). Hồi đó, tôi thường rải truyền đơn tố cáo tội ác bọn thực dân Pháp ở Việt Nam.

Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng Tháng Mười chỉ là theo cảm tình tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử

sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2023-2024. Trong đó, thường xuyên theo dõi, dự báo, thông tin tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; vận hành hệ thống cống thủy lợi tại các cửa sông, rạch một cách khoa học, hợp lý vừa bảo đảm nguồn nước ngọt, vừa hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm nguồn nước; quan tâm chỉ đạo, phối hợp các nhà máy nước cung cấp nước sạch không nhiễm mặn cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và tiếp tục thực hiện giảm giá nước khi cung cấp nước bị

nh nhiễm mặn,...; (2) Giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ cung cấp nước sạch, không nhiễm mặn cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

Ban Biên tập

(Nguồn Báo cáo số 765-BC/
VPTU, ngày 15/4/2024)

của nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó tôi chưa hề đọc một quyển sách nào của Lênin viết.

Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy (hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) - đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu.

Trước kia, trong các cuộc họp chi bộ tôi chỉ ngồi nghe người ta nói; tôi cảm thấy người nào cũng có lý cả, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai. Nhưng từ đó tôi cũng xông vào những cuộc tranh luận. Tôi tham gia thảo luận sôi nổi. Mặc dù chưa biết đủ tiếng Pháp để nói hết ý nghĩ của mình, tôi vẫn đập mạnh những lời lẽ chống lại Lênin, chống lại Quốc tế thứ ba. Lý lẽ duy nhất của tôi là: Nếu đồng chí không lên án chủ nghĩa thực dân, nếu đồng chí không bênh vực các dân tộc thuộc địa thì đồng chí làm cái cách mạng gì?

Không chỉ tham gia các cuộc họp của chi bộ mà thôi, tôi còn đến những chi bộ khác để bênh vực lập trường của tôi. Ở đây, tôi cần nhắc thêm rằng các đồng chí Mácxen Casanh, Vayăng Cutuyariê, Môngmút-xô và nhiều đồng chí khác đã giúp đỡ tôi hiểu biết thêm. Cuối cùng ở Đại hội thành phố Tua, tôi cùng các đồng chí ấy biểu quyết tán thành tham gia Quốc tế thứ ba.

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tán thành theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các

dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.

Đầu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng xã hội Pháp, đồng thời tham gia vào tổ chức của Đảng xã hội Pháp nghiên cứu về Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản).

Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin đăng trên báo Lumanitê. Người nhận rõ Luận cương của V.I.Lênin soi sáng con đường giải phóng dân tộc mình.

Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp (cuối tháng 12-1920), diễn ra ở thành phố Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc và cách mạng Việt Nam, từ người yêu nước, trở thành người cộng sản, đồng thời xác lập cơ sở lý luận cho cách mạng Việt Nam, theo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Như vậy, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng, chính Luận cương của V.I.Lênin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc: Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản.

Qua Luận cương của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đó con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Chính Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, 40 năm sau nhìn lại sự kiện này, đã viết: *“Riêng về cá nhân tôi, từ lúc đầu nhờ được học tập truyền thống cách mạng oanh liệt và được rèn luyện trong*

thực tế đấu tranh anh dũng của công nhân và của Đảng Cộng sản Pháp, mà tôi đã tìm thấy chân lý chủ nghĩa Mác - Lênin, đã từ một người yêu nước tiến bộ thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa”.

2. Nguyễn Ái Quốc người cộng sản Việt Nam đầu tiên tìm thấy chân lý là chủ nghĩa Mác-Lênin và hiện thực hóa bằng con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

Chính chủ nghĩa V.I.Lênin và sự thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đã là tiền đề và điều kiện để Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cách mạng Việt Nam, Người khẳng định: “*cách mạng*” có nhiều thứ, “*chủ nghĩa*”, “*học thuyết*” cũng có nhiều nhưng chỉ có *Cách mạng Tháng Mười Nga là thành công “đến nơi” và chủ nghĩa Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất”* và cũng từ đó, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “*Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản*”. *Cách mạng Việt Nam chỉ có một con đường tất yếu là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.*

Ngày 17/7/1920, lần đầu tiên Người đọc: *Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa* của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân Đạo (L’Humanite) của Pháp, số ra ngày 16 và 17/7/1920. Luận cương lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của Nguyễn Ái Quốc. Người tìm thấy ở đó con đường đi đúng đắn giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, cứu dân cứu nước là theo con đường cách mạng vô sản, con đường có mục đích cao cả là giải phóng dân tộc để tiến tới giải phóng con người. *Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa* của V.I.Lênin có những điểm đặc biệt, khác hẳn về chất so với những

văn kiện và các tác phẩm nổi tiếng trước đó như Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, Khế ước xã hội của J.J Rutxo... Chính điểm khác biệt đó đã giải quyết được những trăn trở của Nguyễn Ái Quốc suốt gần 10 năm trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Do đó, *Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa* của V.I. Lênin đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm ra được con đường giải phóng dân tộc Việt Nam là đi theo con đường cách mạng vô sản.

Sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản Luận cương của Lênin, cùng với những hoạt động sát cánh với các tầng lớp công nhân, trí thức Pháp và các đại biểu thuộc địa, là tiền đề có tính quyết định việc Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) và thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII tổ chức ở thành phố Tours, tháng 12/1920. Từ đây, Người chính thức trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là mốc lịch sử quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, đánh dấu bước chuyển biến quyết định, nhảy vọt, thay đổi về chất trong nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Người.

Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa về cái “cắm nang” đầy phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cắm nang ra, thì thấy ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và Nhân dân Việt Nam, không những là cái “cắm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Có thể khẳng định, Luận cương của

V.I.Lênin đã mở ra con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Do nhu cầu của cách mạng, Người càng ra sức tìm hiểu và thấu suốt được tinh túy của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam nhằm giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra.

Ngay từ thế kỷ XX, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới và đi tới lập trường cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc xác lập con đường cách mạng Việt Nam phải đi theo quỹ đạo của cách mạng vô sản. Người nói: *“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”*.

Năm 1930, tại Hồng Kông (TQ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh đầu tiên là *làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản* tức độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa..

Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: *“Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa”*. Người khẳng định: Các giai đoạn của cách mạng Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giai đoạn trước tạo tiền đề cho giai đoạn sau, giai đoạn sau kế tiếp và củng cố, phát triển giai đoạn trước.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trở thành nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ngày càng được hoàn thiện qua quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam nhất là công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt

Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, lý luận và nhận thức về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện hơn và từng bước được hiện thực hoá. Đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. *Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh, sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định đường lối đổi mới đất nước là duy nhất đúng đắn đã đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đó là sự kiên định nhất quán và duy nhất đúng đắn trong thời đại ngày nay.

Mặc cho bao chỉ trích, hoài nghi về chủ nghĩa Lênin từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết, song nhân loại tiến bộ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên và luôn luôn ghi nhận tính khoa học và cách mạng của hệ thống lý luận và những kinh nghiệm thực tiễn trong giành, giữ chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội của V.I.Lênin Người mà các dân tộc thuộc địa mang ơn vì đã làm sụp đổ khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc.

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc dù có điều chỉnh, thích nghi, song bản chất vẫn không thay đổi, dưới mọi hình thức nào chủ nghĩa đế quốc vẫn là chế độ dựa trên sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, chúng không thể khắc phục được những khuyết tật vốn có của nó và tất yếu chủ nghĩa đế quốc vẫn là chủ nghĩa tư bản ăn bám, thối nát, giãy chết,

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TÂM VÓC THỜI ĐẠI

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp đã tìm dùng vũ lực hùng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam.

Với ý chí *“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”*, dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh, nhất tề đứng lên hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ đất nước với niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng. Tiếp đó, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, làm nên các chiến thắng vang dội: Việt Bắc thu đông 1947, Biên Giới 1950, tạo bước chuyển cơ bản cho cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới - giai đoạn ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở các cuộc tấn công và phản công địch. Qua thắng lợi của các chiến dịch

Hòa Bình (1951 - 1952), Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, vùng giải phóng của ta được mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, lực lượng vũ trang cách mạng trưởng thành nhanh chóng; cục diện chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương chuyển biến mạnh theo chiều hướng có lợi cho quân và dân ta.

Ngày 25/01/1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo phương châm tác chiến *“đánh nhanh, giải quyết nhanh”*. Nhận thấy địch đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc ở Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch đã thay đổi phương châm tác chiến sang *“đánh chắc, tiến chắc”*.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng:

Đợt 1: Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/1954, quân ta đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng Bắc và Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; mở toang cánh cửa cho

giai đoạn tốt cùng của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa.

Với tư cách là một học thuyết cách mạng, một người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, của những người lao động trên thế giới, dân tộc Việt Nam không quên những cống hiến về phương diện lý luận cũng như thực tiễn của Người đã tạo ra

bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc: *Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa Mác-Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản.*

quân ta tiến xuống vùng lòng chảo và khu trung tâm. Hai tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của địch bị tiêu diệt gọn, một tiểu đoàn khác và 3 đại đội ngụy Thái tan rã.

Đợt 2: Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm. Ta đã tiêu diệt khoảng 5.000 tên địch, trong số đó gồm 4 tiểu đoàn và 9 đại đội (chiếm khoảng 1/2 tổng số quân địch ở phân khu Bắc và phân khu trung tâm); không chế được phần lớn điểm cao phía đông, phát triển trận địa tới sát sân bay, thắt chặt vòng vây, chia cắt, không chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm.

Đợt 3: Từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía Đông, diệt một số cứ điểm phía Tây và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ ngày 06/5/1954, pháo binh và hỏa tiễn của ta bắn dữ dội vào các cứ điểm địch, mở đường cho bộ binh tiến công. Tại khu đồi A1, sau khi cho nổ 1 tấn bộc phá tiêu diệt hầm ngầm địch, bộ đội ta chia làm nhiều mũi, theo các đường hào đánh lên đỉnh đồi. 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 22 giờ toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh.

Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống nhiều quân địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn

thắng, đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, “*được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc*”.

Tiếp nối Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Trong gần 40 năm đổi mới, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao. “*Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*”.

Ngày nay, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư

MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA QUÝ I NĂM 2024

Trong những tháng đầu năm 2024, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả mục tiêu quan trọng của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Trong đó, có một số điểm sáng về kinh tế - xã hội, cụ thể là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kế hoạch, tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%; khu vực

công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%.

Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ, hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2024. Quý I/2024, vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 13,9% kế hoạch vốn năm 2024, tăng 3,7% so với quý I/2023. ☞

tương và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc, coi trọng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước trên thế giới, tạo thế đan xen có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng phương pháp hòa bình; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nước khác.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 20/03/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá khởi sắc. Tính chung quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục xuất siêu 8,08 tỷ USD, chiếm khoảng 8,7% kim ngạch xuất khẩu.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Bình quân quý I/2024, CPI ước tính tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023. Lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục.

Thu ngân sách nhà nước đạt khá ở hầu hết các khoản thu, bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng cả về số doanh nghiệp và tổng số vốn. Tính chung quý I/2024, có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 332.175 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2024 cũng có 73.978 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 72,1%).

Lao động, việc làm trong quý I/2024 đã quay trở lại xu hướng phát triển bình thường như những năm trước dịch Covid-19; công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả.

So với cùng kỳ năm trước, lao động có việc làm quý I/2024 ước tăng 174,1 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước giảm 0,01 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 549 nghìn đồng.

Tính đến ngày 19/3/2024, tổng số tiền hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 là 8,1 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9,2 nghìn tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 27,1 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Ban Tuyên giáo Trung ương

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ MÙA KHÔ NĂM 2024

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nắng nóng mùa khô và hạn mặn, mặc dù tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn được kiểm chế; tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Nhằm bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 4734-CV/TU, ngày 10/4/2024 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa khô năm 2024, đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, tập trung thực hiện trên mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là: Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC;

Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Công điện số 825/CD-TTg, ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC; Công điện số 31/CD-TTg, ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; gắn với thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và địa phương có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

2. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực phục vụ cho phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần, gắn với làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hạ tầng, giao thông, nguồn nước,... phục vụ tốt yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp, tập trung nâng cao năng lực, trang bị và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động các lực lượng tại cơ sở; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vấn đề phát sinh, các tồn tại, hạn chế; đồng thời, tăng cường

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH.

Xem xét, xử lý trách nhiệm nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC hoặc để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý trong công tác PCCC và CNCH.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, nhất là phối hợp tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, bảo đảm từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác PCCC và CNCH, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2024; tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm không để xảy ra các vụ việc phức tạp, gây hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; quan tâm đầu tư mua sắm, trang bị phương tiện phục vụ tốt công tác PCCC và CNCH.

Chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024 và Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia năm 2024.

5. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH; tập trung tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng; quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng chữa cháy chuyên trách, bán chuyên trách; duy trì và bảo đảm chế độ thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các biện pháp, giải pháp, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm lực lượng, các loại vật tư, phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng chữa cháy, ứng phó với sự cố, tai nạn xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền, bảo đảm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và Nhân dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, gắn với phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thực hiện công tác PCCC và CNCH.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, CẢI CÁCH TƯ PHÁP QUÝ 1 NĂM 2024

Lê Thanh Vân

UV. BTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Quý I năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra bị động, bất ngờ. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác nội chính; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở, điều tra khám phá án đạt 94,64%; lực lượng Công an phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; công tác giao quân đạt chỉ tiêu 1.402 quân nhân (đạt 100%); công tác tập huấn, huấn luyện các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai thực hiện tốt.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực

hiện; người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp trong Nhân dân ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Công tác cải cách tư pháp được các cấp ủy, các cơ quan tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử, thi hành án thực hiện đúng quy định pháp luật; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...✍️

8. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND,

ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đề tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và cải cách tư pháp trong thời gian tới, nhằm ổn định tình hình an ninh, chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với công tác nội chính

(1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác nội chính theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024. Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

(2) Lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm và tội phạm; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại băng, nhóm tội phạm, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển; quản lý chặt phương tiện tàu thuyền, ngăn chặn triệt để tình trạng tàu

cá trên địa bàn khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ tình hình khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản (cát) trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, thành phố Bến Tre và công tác diễn tập cấp cơ sở theo kế hoạch.

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 02/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động hội; rà soát, quản lý, nắm chắc tình hình, diễn biến về hoạt động hội, giải quyết kịp thời, ổn định các tranh chấp phát sinh từ hội ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ vỡ hội phức tạp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3840-CV/TU, ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư “núp bóng” của nước ngoài.

(4) Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo quy định gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và cá nhân giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, kiến nghị, phản ánh, bức xúc trong Nhân dân nhất là tranh chấp, khiếu kiện liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CHỐNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG KHAI BÁO

Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Chỉ thị số 32 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Những năm qua, ngành thủy sản tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 9 triệu tấn, đóng góp khoảng 30% GDP của ngành nông nghiệp; sản phẩm thủy sản xuất khẩu đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ ba thế giới; giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần quan trọng cho

.....
kéo dài đến nay chưa giải quyết xong.

Đối với công tác cải cách tư pháp

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và hỗ trợ tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, vững nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(2) Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các vi phạm qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, dân sự, thi hành án để kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm.

(3) Tiếp tục quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án; tăng cường rà soát giải quyết

.....
các vụ án tạm đình chỉ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới; tập trung tổ chức thi hành đối với các việc án dân sự tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra bức xúc, dư luận xã hội.

(4) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động hỗ trợ tư pháp, nhất là hoạt động công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật; công tác giám định tư pháp phục vụ kịp thời công tác điều tra, xử lý, vụ án, vụ việc; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia tỉnh, Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

(5) Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình công tác cải cách tư pháp, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo đề ra.

phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, giảm dần số vụ vi phạm.

Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Việc triển khai hệ thống quản lý, giám sát toàn diện đội tàu; cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; truy xuất nguồn gốc thủy sản; xây dựng chuỗi sản xuất thủy sản liên kết giữa ngư dân, doanh nghiệp và chính quyền; xử lý vi phạm còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn chủ quan, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân, doanh nghiệp còn hạn chế; cơ sở hạ tầng nghề cá và việc kiểm soát hoạt động tàu cá, sản lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận tàu cá chưa bảo đảm điều kiện cần thiết; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phối hợp, phát hiện, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa thường xuyên, đồng bộ.

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1. Xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chú trọng công tác vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân có ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các cơ quan báo chí

trong công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời phản ánh vi phạm, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp góp phần sớm gỡ bỏ cảnh báo "Thẻ vàng" theo mục tiêu đề ra.

2. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm; khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ hiện đại hoá nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; bảo đảm công cụ, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chấp pháp trên biển.

Tổng rà soát, thống kê số lượng tàu cá và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; tăng cường quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, đội tàu, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không giấy phép, không đăng ký, không

đăng kiểm; thực hiện nghiêm việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Bảo đảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển; giám sát được 100% sản lượng thủy sản khai thác trên biển, tại cảng; không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài.

Kiên toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng Kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản, thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các hành vi vi phạm; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hoá hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu; tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.

Quan tâm đầu tư nguồn lực nhà nước; khuyến khích xã hội hoá, hợp tác công tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thủy sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, khai thác thủy sản, thiết lập chuỗi sản xuất bền vững, hệ sinh thái toàn diện, tạo môi trường thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển lâu dài, có uy tín, khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, chú trọng bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển ngành thủy sản phải gắn với bảo đảm

an sinh xã hội, sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân và người lao động có liên quan; xây dựng thể trận quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

4. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước Châu Âu và EU, tăng cường biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng"; không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ với các nước.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thu thập hồ sơ, tài liệu, bản án, quyết định xử lý của nước sở tại đối với tàu cá, ngư dân vi phạm để phục vụ công tác điều tra, xử lý và bảo hộ công dân; kịp thời đấu tranh ngoại giao đối với việc tàu cá, ngư dân Việt Nam không vi phạm khai thác bất hợp pháp bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý tại những vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định với các nước. Thúc đẩy đàm phán, ký kết phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước.

5. Tổ chức thực hiện

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về thủy sản, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Chỉ thị.

- Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, Nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Chỉ thị; thông tin, phản ánh các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

- Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Ban Biên tập

BẾN TRE TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo, kịp thời, hiệu quả. Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác giảm nghèo và đạt được một số thành tựu quan trọng.

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025: Đầu tư xây dựng 75 công trình giao thông nông thôn; duy tu, bảo dưỡng 22 công trình trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển tại các huyện Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Tổ chức 66 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo cho 11.350 cán bộ cấp huyện, xã, ấp; 29 lớp tập huấn cập nhật kiến thức, về hoạt động

Chương trình dinh dưỡng cho 1.860 công tác viên dinh dưỡng tại các huyện, thành phố; tổ chức 139 buổi họp mặt, đối thoại chính sách với hơn 10.295 người nghèo, cận nghèo.

Thứ hai, thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo: Toàn tỉnh hỗ trợ tiền điện cho 38.614 hộ nghèo và 4.296 hộ chính sách xã hội, mua BHYT cho 99.681 người nghèo, 101.395 người cận nghèo và 537.534 người dân tại các xã bãi ngang ven biển, với tổng kinh phí 598,89 tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 59.946 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay để phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ cho 95.779 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 6.337 lượt hộ vay chương trình học sinh-sinh viên; 38.912 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm, 1.217 lượt lao động đi làm việc nước ngoài, với tổng kinh phí 2.990,83 tỷ đồng.

Thông qua Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương đã vận động trên 1.393,7 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội: Xây dựng mới 290 căn nhà tình nghĩa, 143 căn nhà nghĩa tình đồng đội; 2.340 căn nhà đại đoàn kết; xây dựng 991 cây cầu, làm mới 50 tuyến đường và nâng cấp, cải tạo 267.772 mét đường giao thông nông thôn; hỗ trợ sinh kế cho 3.900 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; tặng 42.251 suất học bổng, 53.422 phần học phẩm. Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1,84 triệu người dân, phẫu thuật tim cho 25 người, phẫu thuật mắt cho 848

người; mua 30.196 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; tặng 669.385 suất ăn miễn phí, 36 tấn gạo, 3.919 dụng cụ chứa nước ngọt, nước mưa và 902.702 phần quà an sinh xã hội khác.

Thứ ba, các chính sách giải quyết việc làm được quan tâm triển khai thực hiện: Từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 68.618 lao động, đạt 68,61% kế hoạch giai đoạn 2021-2025, trong đó, có 4.321 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức 49 phiên giao dịch việc làm với mô hình cafe việc làm kết hợp trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm lưu động, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu trở lại làm việc trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo cho 11.985 người; Có 3.294 người lao động tham gia chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, còn liên kết đào tạo nâng cao kiến thức ở các cấp trình độ là 262 người. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 66,55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 36,90%.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công: Giải quyết kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 18.226 người có công với cách mạng với kinh phí trên 41 tỷ đồng; tiếp nhận mới và giải quyết 1.917 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách người có công, điều chỉnh trợ cấp cho 127 đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định; vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 149 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; công tác chăm lo cho người có công được thực hiện tốt, xây dựng 665 nhà tình nghĩa, tặng 104.840 suất quà cho gia đình người có

công với cách mạng vào các dịp lễ tết, kinh phí trên 92,67 tỷ đồng.

Thứ năm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xâm hại trẻ em: Toàn tỉnh đã giải quyết trợ cấp mới cho 9.747 người, nâng tổng số người hưởng trợ giúp hiện nay là 61.119 người, hỗ trợ mai táng phí cho 4.007 người, trợ cấp đột xuất cho 123 trường hợp, tổng kinh phí 361,93 tỷ đồng; hàng năm, tổ chức đoàn thăm, mừng thọ người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em hàng năm; vận động xã hội hóa trên 3,7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho trên 1.230 trẻ em và gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Những kết quả trên đã góp phần kéo giảm hộ nghèo còn 10.600 hộ, tỷ lệ 2,63% vào cuối năm 2023. Tiếp nối những thành tựu đạt được, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo thật sự bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, CÓ HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh giảm dần đến ngày 18/4 (độ mặn 4,0‰ xâm nhập cách các cửa sông chính khoảng 40-63,4km; độ mặn 1,0‰ xâm nhập cách

các cửa sông chính khoảng 53,5-75,9km).

Trên sông Cửa Đại: tại trạm Giao Hòa độ mặn cao nhất là 8,7 ‰ vào ngày 12/4; độ mặn thấp nhất là 3,2 ‰ vào ngày 18/4. Trên sông Hàm Luông: tại trạm Mỹ Hoà độ mặn cao nhất là 8,4 ‰ vào ngày 12/4; độ mặn thấp nhất là 3,8 ‰ vào ngày 19/4.

Hai là, tiếp tục đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng ưu đãi, chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không khả năng lao động. Triển khai thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; vận động nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng lao động, không có điều kiện thoát nghèo có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, nhất là phụ nữ, người khuyết tật, tập trung đổi mới với các địa bàn có triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có thu hồi đất đối với người dân. Kết nối thông tin về lao động, việc làm giữa người lao động và các doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề

án giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

Bốn là, tập trung nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp nâng cao trình độ, kiến thức sản xuất, tạo việc làm cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, xã đảo. Triển khai thực hiện cuộc vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân giúp đỡ hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế và cải thiện các chi tiêu thiết yếu về dịch vụ xã hội cơ bản; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; đào tạo các ngành trọng điểm, ngành phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là ngành phục vụ phát triển kinh tế biển; ứng dụng chuyển đổi số và dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trên sông Cỏ Chiên: tại trạm Vàm Thơm độ mặn cao nhất là 2,0 ‰ vào ngày 12/4; độ mặn thấp nhất là 0,7 ‰ vào ngày 19/4.

Dự báo từ tháng 5 - 10/2024, theo Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa số KTHM-02/17h00/BTRE ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh mực nước dao động theo triều. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong các đợt triều cường có xu thế xuống dần từ nửa cuối tháng 04 đến tháng 05, đạt mức thấp nhất trong tháng 06, lên dần từ tháng 07 đến tháng 10. Mực nước đỉnh triều trong nửa cuối tháng 04 ở mức thấp hơn mức báo động (BĐ) I 02-05cm.

Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm và khả năng tác động: Xuất hiện mực nước đỉnh triều thấp hơn mức BĐ I 02-05cm kèm theo xâm nhập mặn gây thiệt hại trong nửa cuối tháng 04 - nửa đầu tháng 05, khả năng thiếu nước ngọt cục bộ trong sinh hoạt và sản xuất; xuất hiện mực nước đỉnh triều thấp hơn mức báo động BĐII đến cao hơn BĐIII trong tháng 09, tháng 10 gây ngập các vùng trũng, đường giao thông, các khu vực chợ, các khu vực nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi, vườn cây ăn trái có độ cao thấp, các khu vực ven sông rạch, vùng ngoài đê bao, đê bao yếu, vùng tiêu thoát nước kém.

Mặn: Trong nửa cuối tháng 4 xâm nhập mặn có xu thế giảm dần, ở khu vực thượng nguồn Chợ Lách và Châu Thành (thường xuyên có nước ngọt). Tuy nhiên khu vực từ 50-60km trở xuống cửa sông, xâm nhập mặn vẫn còn duy trì và xâm nhập theo triều ở mức cao.

Xâm nhập mặn tiếp tục giảm dần trong tháng 05 nhưng xâm nhập mặn vẫn còn xâm nhập theo triều ở mức cao từ khu vực cách cửa sông 48-50km trở

xuống. Xâm nhập mặn giảm mạnh và kết thúc trong tháng 06/2024.

Trong nửa cuối tháng 04 xuất hiện 01 đợt xâm nhập mặn: từ ngày 25/04 - 01/05. Trong tháng 05/2024 xuất hiện 02 đợt xâm nhập mặn: đợt 01 từ ngày 06 - 12/05 và đợt 02 từ ngày 19-25/05. Trong tháng 06/2024 xuất hiện 02 đợt xâm nhập mặn: đợt 01 từ ngày 31/05 -06/06 và đợt 02 từ ngày 13-20/06.

Dự báo ranh mặn xâm nhập sâu nhất trên các sông từ nay đến hết tháng 06/2024 xuất hiện ở đợt từ 25/04 - 01/05/2024 có khả năng như sau: Độ mặn 4 ‰: Sông Cửa Đại: 47km (Áp 2, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành). Sông Hàm Luông: 62km (Áp Khánh Hội Đông, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Áp Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách). Sông Cỏ Chiên: 44km (Áp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam).

Độ mặn 1‰: Sông Cửa Đại: 66km (Áp Phú Lễ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành). Sông Hàm Luông: 74km (Áp Hàm Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Sông Cỏ Chiên: 54km (Áp Giồng Đắc, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc).

Ngay từ đầu mùa khô, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương các cấp hết sức khẩn trương, quyết liệt trong công tác chuẩn bị phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn năm 2023 - 2024. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác chuẩn bị và xây dựng các phương án ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình xâm nhập mặn.

Hiện nay tình hình xâm nhập mặn đang vào cao điểm, các ngành, các cấp

đang khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình kết hợp phi công trình để đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và cấp nước trong sinh hoạt cho người dân.

Công tác theo dõi; dự báo và cảnh báo: Địa phương và các ngành chuyên môn theo dõi sát tình hình, diễn biến mặn cũng như tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân; cập nhật liên tục các dự báo, số liệu mặn của các cơ quan chuyên môn và văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; thực hiện truyền tải thông tin đến cộng đồng qua các cổng thông tin, trang website, tin nhắn SMS, ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook,... một cách nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay, số liệu mặn trên các sông chính và độ mặn nước nguồn phục vụ sinh hoạt được cập nhật hằng ngày và Bản tin dự báo, cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được cập nhật với tần suất 1 lần/tuần.

Các ngành chức năng đã tổ chức 117 điểm đo mặn trên các sông chính, công trình đầu mối, cửa lấy nước nhằm chủ động theo dõi diễn biến, tình hình xâm nhập mặn. Ngoài ra, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động trang bị máy đo mặn để chủ động kiểm tra nguồn nước trước khi sử dụng, đặc biệt là tại khu vực chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, chôm chôm, vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng.

Công tác thông tin, tuyên truyền: Từ đầu mùa mưa, các ngành, các cấp tích cực thực hiện công tác tập huấn về các biện pháp phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn. Ban hành lịch thời vụ và khuyến cáo người dân sản xuất theo lịch; tuyên truyền, phát động nhân dân, doanh nghiệp tích cực trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức như: Tận dụng các

dụng cụ trữ nước đã được hỗ trợ; trữ nước trong các ống hồ, mái, lu, bồn chứa, túi chứa nước; đào hố trải bạt, ngăn chứa nước trong ao hồ, nương vườn, đắp đập cục bộ từng khu vực và các biện pháp khác đảm bảo có đủ nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và sản xuất.

Công tác vận hành các công trình: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch vận hành các công trình năm 2024 và điều chỉnh linh hoạt theo tình hình mặn. Từ đầu mùa hạn mặn, đơn vị đã thực hiện mở cống tự do để rửa phèn, rửa mặn hạn chế ô nhiễm. Tại các thời điểm được dự báo triều cường và độ mặn lên cao thì thực hiện đóng cống để ngăn mặn, triều cường. Khi độ mặn giảm, thực hiện ngay việc mở các cống đầu nguồn lấy nước ngọt và tiêu xả các cống cuối nguồn để rửa mặn và giải quyết vấn đề ô nhiễm. Đối với công trình hồ chứa nước Kênh Lấp, huyện Ba Tri, đã thực hiện trữ nước ngọt ngay từ đầu mùa mưa, và đang phục vụ tốt cho người dân. Hiện tại, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương vận hành các công trình, tăng cường công tác kiểm tra tình hình ô nhiễm nguồn nước nhằm tiêu mặn, lấy ngọt, giảm ô nhiễm môi trường, phục vụ sản xuất.

Công tác cấp nước sinh hoạt: Hiện nay, các đơn vị cấp nước đã triển khai các phương án cấp nước theo kế hoạch. Thực hiện đo độ mặn nước thô và độ mặn sau xử lý để có kế hoạch trữ nước, vận hành phù hợp kết hợp vận hành hệ thống lọc mặn RO. Hiện nay, đã thực hiện cấp nước ngọt tập trung qua hệ thống RO tại các nhà máy nước: Tân Mỹ, An Phú Trung

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024

Tháng công nhân - Tháng 5 đã trở thành ngày hội hàng năm của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh và được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp (DN) tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,

chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo được quốc phòng - an ninh trên địa bàn. ☞

(huyện Ba Tri); Tân Hòa, Hưng Nhượng, Phước Long, Lương Phú (huyện Giồng Trôm); Long Định, Thới Lai (huyện Bình Đại); Thạnh Phú, Hoà Lợi, Phú Khánh (huyện Thạnh Phú); Tiên Thủy, Hữu Định (huyện Châu Thành). Luỹ kế đến ngày 19/4/2024, đã cấp 1.777m³ qua hệ thống RO. Thực hiện chở nước thô bằng sà lan cho nhà máy nước Tân Hòa, Long Định, Lương Phú, Phước Long; đã vận chuyển nước thô bằng sà lan 8.100 m³.

Khẩn trương lắp đặt đồng hồ nước cho người dân khu vực Cù Lao Long Thành (xã Sơn Phú và Hưng Phong) để vận hành cấp nước phục vụ cho người dân. Đã lắp đặt 350 đồng hồ nước và mở nước phục vụ người dân từ 15/4/2024.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có văn bản gửi các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ cung cấp nước sạch, không nhiễm mặn cho người dân. Hiện nay, một số địa phương đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nước sạch cho người dân (theo số

liệu báo cáo ngày 19/4) cụ thể trên địa bàn tỉnh có khoảng 165 điểm cấp nước ngọt tập trung miễn phí cho người dân, cụ thể: huyện Giồng Trôm có 09 điểm, huyện Ba Tri có 18 điểm, huyện Chợ Lách có 06 điểm, huyện Thạnh Phú có 41 điểm, huyện Châu Thành có 23 điểm, huyện Bình Đại có 53 điểm, huyện Mỏ Cày Nam có 15 điểm, huyện Mỏ Cày Bắc có 03 xe chở nước lưu động.

Huyện Bình Đại tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân: khoảng 1.211m³ nước ngọt, 3.050 bình nước lọc (loại bình 20 lít), 300 bình nước lọc (loại bình 30 lít); 550 bình nước lọc (loại bình 20 lít).

Huyện Giồng Trôm tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân: khoảng 905m³ nước ngọt, 109 bình nước lọc (loại bình 20 lít); vận động mạnh thường quân hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho 16 hộ nghèo, hộ khó khăn (05 thùng chứa nước loại 500 lít, 22 thùng chứa nước loại 30 lít), 02 máy lọc RO công suất 10m³/ngày/đêm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng công nhân năm 2024 là năm đầu triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. Theo đó, Tháng công nhân năm nay kết hợp với hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động (NLĐ) với Chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2024. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nên định hướng các cấp công đoàn triển khai thực hiện và phấn đấu đạt các chỉ tiêu như sau: (1) Phát triển 2.000 đoàn viên, trong đó phát triển tăng thêm 1.000 đoàn viên; thành lập 05 công đoàn cơ sở (trong đó có 02 Nghiệp đoàn). (2) Giới thiệu 200 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. (3) Thành lập mới 02 Ban Nữ công quân chúng tại CĐCS ngoài khu vực Nhà nước. (4) Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 05 DN có tổ chức công đoàn (ký lần đầu tiên). (5) Công đoàn đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động (NSDLĐ) điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 15 DN theo tinh thần Kết luận số 03-KL/BCH về việc tiếp tục thực hiện NQ số 7c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. (6) Triển khai xây dựng 15 nhà Mái ấm Công đoàn; nhà Mái ấm Ngành y; nhà nghĩa tình đồng nghiệp, nhà tình thương cho đoàn viên là hộ nghèo, cận

nghèo và thực hiện hỗ trợ sinh kế theo Kế hoạch “Hậu phương người lao động”. (7) Thăm hỏi, tặng quà cho 1.000 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bệnh hiểm nghèo bằng nguồn kinh phí công đoàn và xã hội hóa; thăm hỏi 100% công nhân lao động (CNLĐ) bị bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật 35% trở lên. (8) Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2024 ở 247 CĐCS trong DN. (9) Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ lần thứ 11 năm 2024; tổ chức Chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre với CNLĐ về dự án Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); đối thoại giữa HĐND tỉnh với CNLĐ về các chính sách của địa phương liên quan đến NLĐ. (10) Phối hợp triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn 05 DN. (11) Triển khai đăng ký chữ ký số cho 1.500 đoàn viên, CNVCLĐ (12). Tổ chức cuộc thi chuyển đổi số trong đoàn viên, CNVCLĐ. (13) Tổ chức giải bóng đá CNLĐ trong các khu công nghiệp.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”. (2) Tổ chức chu đáo nghiêm túc Hội nghị “Đối thoại tháng 5” theo kế hoạch; tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn NLĐ”. (3) Tổ chức “Tháng cao điểm” phát triển đoàn

HỘI ĐỒNG TRẺ EM - PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nội dung cơ bản của chiến lược phát triển con người. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em. Năm 2018, Hội đồng Trẻ em tỉnh được thành lập,

chính thức đi vào hoạt động năm 2019. Đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 01 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và 09 Hội đồng trẻ em ở 09 huyện, thành phố.

Phát huy vai trò của Hội đồng trẻ em, từ năm 2018 đến nay, thành viên Hội đồng Trẻ em cấp huyện tại hơn 300 Liên đội đã nhận được hơn 50.000 ý kiến, trong đó cấp trường, cấp xã giải quyết gần 46.000 ý kiến, chủ yếu liên quan đến môi trường học tập, xây dựng các hoạt động, sân chơi dành cho thiếu nhi, vấn nạn bạo lực học đường. 09 huyện, thành phố nhận được hơn

viên, thành lập CĐCS; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. (4) Triển khai hoạt động tôn vinh CNLĐ tiêu biểu. (5) Tổ chức Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất” trong đó tổ chức thành công hoạt động Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024, chủ đề “Bước chạy - Vì sức khỏe đoàn viên, người lao động”; tổ chức giải bóng đá công nhân lao động; trong các khu công nghiệp để chuẩn bị tham gia giải bóng đá CNLĐ toàn quốc. (6) Tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân kết hợp hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động để phát động cao điểm các hoạt động trong Tháng 5. (7) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, CNVCLĐ và cộng đồng xã hội.

Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn sẽ tổ chức phong phú các hoạt động hướng về cơ sở và NLĐ, kết quả này sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng điểm, bức phá của năm đầu tiên khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần “**Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển**”, tin tưởng các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong Tháng công nhân năm 2024, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ trong tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre

4000 ý kiến gửi về, trong đó giải quyết được khoảng 2.500 ý kiến liên quan đến việc xây dựng các khu vui chơi giải trí, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước. Cấp tỉnh nhận được gần 1500 ý kiến ở các nhóm vấn đề học tập và áp lực trong học tập, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, bạo lực học đường, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.

Hội đồng trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, chuyển tải các ý kiến và đóng góp nhiều nội dung tại 02 cuộc họp đối thoại chuyên đề giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng trẻ em tỉnh, các đề xuất, các ý kiến, kiến nghị của trẻ em được các ngành, các cấp quan tâm giải quyết. Hằng quý, Hội đồng trẻ em tỉnh tổ chức họp và trình bày các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em gửi đến các Sở, ngành có liên quan như Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/ Dioxin và Bảo vệ quyền Trẻ em tỉnh,... Năm 2023, Đoàn đại biểu Hội đồng trẻ em tỉnh Bến Tre đã tham gia Phiên họp giả định “Quốc Hội trẻ em” lần thứ I diễn ra tại thủ đô Hà Nội và đưa ra những ý kiến, đề xuất góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng trẻ em các cấp.

Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng trẻ em tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân

tỉnh đã đề nghị các đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện đúng theo khoản 02, điều 78 Luật trẻ em về việc Hội đồng Nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức họp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm.

Trong thời gian tới, để Hội đồng trẻ em tỉnh phát huy tốt vai trò và góp phần tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TĐTN-TTNTH ngày 24/11/2023 về việc “Thực hiện “Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Đồng thời, trân trọng đề nghị các ngành, các cấp, các đơn vị tiếp tục quan tâm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến Hội đồng trẻ em nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, cụ thể như sau:

Một là, các ngành, các cấp tiếp tục tạo điều kiện phát huy quyền tham gia, tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận ý kiến của trẻ em mà quan trọng hơn là phải cho phép trẻ em được trình bày ý kiến một cách cụ thể, khách quan, xử lý vấn đề có tính xây dựng, tạo điều kiện khẳng định sự ảnh hưởng chính đáng của trẻ em đến với xã hội xung quanh. Sự tham gia của các em giúp đảm bảo các nhu cầu thực sự đúng như trẻ em đã bày tỏ chứ không phải là giả định, gán ghép. Nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt vai trò định hướng đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề đối với trẻ em, đặc biệt trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em của các

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Trước tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, tại Công điện số 33/CD-TTg, ngày 07/4/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết sau:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào các nội dung: Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng; chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. ☞



ngành, các cấp.

Hai là, tiếp tục tạo điều kiện cho Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến trẻ em. Đặc biệt, tạo điều kiện cho Chủ tịch Hội đồng trẻ em các cấp tham gia phát biểu tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Ba là, Hội đồng Nhân dân cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện tổ chức cuộc đối thoại giữa Hội đồng Nhân dân và Hội đồng trẻ em nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp hỗ trợ trẻ em có được môi trường sống, học tập và rèn luyện tốt.

Bốn là, các đơn vị tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để Hội đồng trẻ em có

các chuyến đi thực tế, tiếp xúc cử tri, nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng theo đúng mong muốn của trẻ em trên địa bàn để kiến nghị đến các ngành, các cấp quan tâm giải quyết.

Các ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của trẻ em không thể thực hiện thành công nếu không nhận được sự quan tâm, chung tay của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Hội đồng đội tỉnh Bến Tre

Thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 23/02/2024; sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng; bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí triển khai các kế hoạch, dự án này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 07/6/2019.

Trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, tuân thủ nghiêm túc theo quy định và chỉ đạo tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017, Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT, ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau: Kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp và Cơ quan điều phối quốc gia, các cơ quan, doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng; tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Cơ quan điều phối quốc gia và các

cơ quan chức năng có liên quan trong việc thu thập, phân tích thông tin; xử lý, khắc phục sự cố; xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; phát ngôn và công bố thông tin; báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố, thiệt hại và các thông tin liên quan về Cơ quan điều phối quốc gia, đồng thời tổng kết, phân tích, đánh giá, rút ra bài học và báo cáo về Cơ quan điều phối quốc gia để tổng hợp, phổ biến.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo thực hiện ngay những nhiệm vụ cụ thể sau: chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp chủ quản hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp (gọi tắt là tổ chức, doanh nghiệp): thực hiện rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan có chức năng quản lý an toàn, an ninh mạng; hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt; định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định (tối thiểu 01 lần/02

năm đối với hệ thống cấp độ 1, cấp độ 2; 01 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3, cấp độ 4; 01 lần/06 tháng đối với hệ thống thông tin cấp độ; sẵn lòng và loại bỏ các mối nguy hại trên hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành có chức năng quản lý an toàn, an ninh mạng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin mạng; phát triển, vận hành, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin để quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng; chỉ đạo các cơ

quan truyền thông, báo chí, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ban Tuyên giáo Trung ương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BẾN TRE **Thông tin phục vụ lãnh đạo, số tháng 5 - 2024**

- Chịu trách nhiệm xuất bản: **Cao Văn Dũng** - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- In: 471 bản, khổ 20x28cm. Chế bản và in tại: Công ty TNHH MTV In Hưng Phú. GPXB số: 03/GP-XBBT, do sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/02/2024. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5-2024.
- Thư từ, bài cộng tác, ý kiến góp ý xin gửi về: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Số 2, Đường 3/2, Phường An Hội, thành phố Bến Tre.
- ĐT: (0275) 3 822 377
- Email: tuyentruyenbtgibt@gmail.com



EVNSPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

TÍCH CỰC TIẾT KIỆM ĐIỆN THEO CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTg

Nếu tiết kiệm 2% lượng điện năng tiêu thụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi năm cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 5 tỷ kWh điện.

Tiết kiệm điện các cơ quan hành chính tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Các thiết bị văn phòng phải được bố trí hợp lý; tắt các thiết bị khi không cần thiết và không sử dụng; tận dụng ánh sáng và không khí tự nhiên; định kỳ kiểm tra bảo dưỡng để thay thế các thiết bị hiệu suất kém; máy điều hòa đặt từ 25 - 27o và mở trễ, tắt sớm hơn 60 phút so với giờ làm việc.

Hệ thống chiếu sáng công cộng có vai trò quan trọng trong đảm bảo trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, làm đẹp cảnh quan đô thị, thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đẩy nhanh quá trình tự động hóa chiếu sáng theo thời gian và điều kiện thời tiết là một trong những giải pháp tiết kiệm điện đang được áp dụng. Ngoài ra, thay thế các bóng đèn hiệu suất thấp, công nghệ lạc hậu bằng hệ thống đèn LED; cắt giảm đèn trang trí, đèn nghệ thuật; tắt mở xen kẽ các làn đèn và sử dụng đèn năng lượng mặt trời cũng góp phần tiết kiệm điện tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các doanh nghiệp cần có những biện pháp như: Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý; bảo trì, thay thế thiết bị điện cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp; hạn chế sản xuất giờ cao điểm,... Riêng với các cơ sở tiêu thụ trên 1 triệu kWh/năm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ chung tay tiết kiệm năng lượng bằng việc tiết giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo; thay thế các thiết bị cũ, hiệu suất thấp và sử dụng đèn năng lượng mặt trời là giải pháp hữu hiệu và bền vững trong tương lai.

Hộ gia đình phải thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, như: Tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp; ưu tiên mua sắm phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng,... Khuyến khích hộ gia đình lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng và hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; ngắt nguồn điện của máy in, máy vi tính, máy photocopy... khi hết giờ làm việc.
- Sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
- Hạn chế sử dụng thang máy. Khuyến khích đi chuyển bằng thang bộ giữa các tầng gần nhau và tăng tốc; giảm một nửa số lượng thang máy đang hoạt động.
- Không sử dụng cùng lúc thiết bị điện có công suất lớn như máy lạnh, bếp điện, bình đun nước nóng...
- Tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên.
- Bật máy lạnh từ 26 - 27 độ C trở lên và sử dụng quạt kết hợp khi bật; mở điều hòa trễ và tắt sớm hơn một tiếng trước và sau giờ làm việc.

TIẾT KIỆM ĐIỆN
MỌI LÚC MỌI NƠI

CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH, NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

- Tiết kiệm 2% điện năng tiêu thụ/năm.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất để giảm công suất sử dụng trong giờ cao điểm của hệ thống điện (11h30 - 14h30 và 20h00 - 22h00).
- Áp dụng đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện.
- Phổ biến và tuyên truyền việc tiết kiệm điện với khách hàng.
- Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.
- Tham gia vào các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Điện lực.

TRỤ SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

- Tắt cả các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, tiết kiệm điện tối thiểu 10% (trừ trường học và bệnh viện).
- Riêng các cơ quan trực thuộc ngành Điện đặc biệt tiết kiệm đến 15% điện năng tiêu thụ vào các tháng 5, 6, 7.
- Tắt các thiết bị khi không sử dụng.

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO, ĐÈN TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI, CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

- Giảm 50% công suất chiếu sáng, các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí.
- Tắt hoặc giảm 50% công suất của các hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên và những khu vực công cộng.
- Tắt toàn bộ các hệ thống chiếu sáng trang trí quảng cáo và bảng hiệu sau 22h00.
- Khuyến khích sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

LĨNH VỰC DẪN DUNG, HỘ GIA ĐÌNH

- Linh vực dẫn dụng thực hiện tiết kiệm trên 2,5% điện năng tiêu thụ/năm.
- Ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
- Bút phích cắm thiết bị điện khi không còn nhu cầu sử dụng.
- Khuyến khích lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.



Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Công ty Điện lực miền Nam thực hiện nghi thức Đóng điện Công trình trạm biến áp 110kV Thanh Tân và nhánh rẽ đấu nối - tỉnh Bến Tre.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng 2.600 đoàn viên, người lao động tham gia “Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5); kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Tháng Công nhân - Tháng 5/2024